
Til Nefndasviðs Alþingis
Varðandi tillögu til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu 
landsvæða, 370. mál.
Ég Tryggvi Sveinbjörnsson vil gjarnan að það komi fram að ég er mótfallin því að 
urriðafoss verði settur í nýtingarflokk. Ég tel að náttúruleg ásýnd fossins vegi meira 
en en sú orka sem fæst með virkjun hans. Einnig mun ásýnd þjórsár fyrir ofan 
virkjunarstað breytast verulega eftir að virkjað hefur verið. Ég hef áður látið þá 
skoðun mína í ljós, að frá náttúruverndar sjónarmiði séu vindorkuver mun betri kostur 
heldur en að fylla allar ár af stýflum og túrbínum, þar sem vindorkuver er hægt að 
taka niður eftir notkun og situr þá ekkert eftir nema sökkullinn.
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